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รายงานพิเศษ : เตรยีมความพร้อมสู่ ‘การยางแห่งประเทศไทย’ (28/09/2558)  

ขณะนี้วงการยางพาราไทยได้เข้าสู่มิติใหม่ ภายหลังร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยได้
ผ่านความเห็นชอบและประกาศ ใช้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย การประกาศพ.ร.บ.ดังกล่าวท าให้เกิดองค์กรใหม่ คือ 
“การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและบริหารงานยางพาราของประเทศ
อย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิตการแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะท าให้การพัฒนายางพารามีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

ทันทีที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยประกาศบังคับใช้ มี 3 หน่วยงานยางพาราที่ต้องยุติ
บทบาทลงและยุบรวมกัน ได้แก่ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง และ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขณะเดียวกันจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) หรือ Rubber Authority of Thailand (RAOT) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและด าเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพและ มีศักยภาพ
สูงขึ้น พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้น าตลาด
ยางพาราโลกในอนาคต  

สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบการเงิน บัญชี และ
งบประมาณของปี 2558-2559 ซึ่งจะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะปีงบประมาณ 
2558 อาจต้องน ามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน หรือแม้แต่ระบบทะเบียนเกษตร
ชาวสวนยางต้องเร่งด าเนินการให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งสกย.จะมีบทบาทภารกิจเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มุ่งการส่งเสริม
ปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น ส าหรับประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ การ
ใช้เงินสงเคราะห์หรือเงินเซส (Cess) โดยให้ กยท.จัดท าแผนบริหารเงินกองทุนน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)
เห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป  

เบื้องต้นจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของ กยท. 
และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ทั้งยังต้องพัฒนาระบบไอที ( IT) เพ่ือการบริหารจัดการยางพารา
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ พร้อม
ขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน  
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มีความม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการท าสวนยาง และสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ
ด้วย 

นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา โดยจัดสรรเงินกองทุนฯเพ่ือ
วัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ 1.ใช้เพ่ือบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% 3.ใช้
เพ่ือส่งเสริมการปลูกแทน 40%  

4.ใช้เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาด
และการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35% 5.สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% และ6.ใช้
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3%  

อย่างไรก็ตาม วาระเริ่มแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. 
และแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท. เป็นการชั่วคราว ขึ้นมาดูแลก่อน และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ครม.จะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด กยท. พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท. ตัวจริง เพ่ือท า
หน้าที่บริหารและขับเคลื่อน กยท. ต่อไปและเดินหน้าอย่างเต็มก าลังโดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไก
ส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการยางพาราในพ้ืนที่อย่างครบวงจรตั้งแต่การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด  

ในอนาคต กยท.จะเป็นหน่วยก าหนดนโยบายด้านยางพาราทั้งระบบของชาติ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ าทั้งยังเป็นรากฐานส าคัญในการบริหารจัดการยางพาราไทย ดังนั้นบุคลากรและเจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพ่ือรองรับกับการ เปลี่ยนแปลง โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
ยางแห่งประเทศไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกยท. เพ่ือเป็นก าลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการยางพาราทั้ง
ระบบอย่างครบวงจร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และช่วย
ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่า กยท. จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับยางพาราไทยมีความมั่นคง
และยั่งยืนด้วย  

ที่มา : ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 24 กันยายน 2558) 
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เครือขา่ยชาวสวนยางภาคใต้เตรียมยื่นหนังสอืถงึนายกฯ หลังราคายางถึงขั้นวิกฤต 

(28/09/2558)  
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จัดประชุมที่ห้องประชุมส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า

สวนยาง จ.สงขลา เตรียมยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรี หลังยางราคาตกต่ าเข้าข้ันวิกฤต พร้อมขอให้ทางภาครัฐ

เข้ามาดูแล 

วันนี้ (27 ก.ย.) ที่ห้องประชุมส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต 1 (สกย.) 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ น าโดย นายประทบ สุขสนาน แกนน าเครือข่ายชาวสวน

ยางภาคใต้ ได้เรียกสมาชิกเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาข้อสรุป และเตรียม

น าไปยื่นให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอหลักถึง 5 ข้อ ประกอบด้วย ขอให้รีบ

ประกาศกฎระเบียบ เงื่อนไข การจดทะเบียนสถาบันเกษตรและเกษตรกรโดยเร็วโดยไม่ต้องแก้ไข ให้ภาครัฐ

ด าเนินการมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ า และประกาศต่อสาธารณะ เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้เข็มแข็ง

ภายใต้ พ.ร.บ.กยท. ยกระดับการมีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ.กยท. และขอให้ภาครัฐปรับปรุงด าเนินการเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ 

นายประทบ สุขสนาน แกนน ากล่าวว่า ในนามของเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้วันนี้เป็นวันนัดประชุม

ครั้งที่ 3 จุดประสงค์ในการประชุมในเรื่องของการประกาศใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรที่มี

คนไปคัดค้าน ไม่ให้การยางแห่งประเทศไทยประกาศใช้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพราะปัญหาตรงนี้ก็จะมีผล

เรื่องของการที่จะให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียน ประเด็นที่สอง ที่ทางเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้มาประชุม

ร่วมกัน ก็อยากจะใช้เวทีนี้เสนอปัญหาให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ในส่วนของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง

ที่มีปัญหาของเรื่องราคายางซึ่งถึงขั้นวิกฤต แล้วนั้น ว่า ตกต่ ามากจะให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแล ส่วนการประชุม

ในวันนี้จะออกมาแบบไหน วันนี้ทางเครือข่ายได้ประสานกับแกนน าทุกคนแล้วว่าในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ทาง

เครือข่ายจะไปยื่นให้แกท่่านนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาราคายาง 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 28 กันยายน 2558)
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เครือข่ายยางฯ 14 จังหวัดใต้ พร้อมเปิดเวทีใหญ่ (28/09/2558)  

เครือข่ายชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้ ยืนยันเปิดเวทีเรียกร้องรัฐบาลและกยท. เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ าพรุ่งนี้ที่สงขลา 

ระบุหากล่าช้าไปมากกว่านี้อาจจะมีการเคลื่อนไหว เพ่ือให้รัฐบาลเร่งด าเนินการ ประกอบกับขณะนี้มีเกษตรกรเข้าคิวรอ
รับการสงเคราะห์รอบใหม่ไม่ต่ ากว่า 1 แสนราย แต่รัฐบาลยังจัดให้มีการสงเคราะห์ใหม่ไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 26 กันยาน 2558 เครือข่ายชาวสวนยาง 14 จ.ภาคใต้ น าโดยนายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายฯ 
และนายธนพล ทองหวาน รองประธานเครือข่ายฯ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดสงขลา กล่าวยืนยันว่าในวัน
พรุ่งนี้ (27 กย.) เครือข่ายชาวสวนยาง 14 จ.ภาคใต้ จะเปิดเวทีเรียกร้องรัฐบาลและคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท) ให้เร่งด าเนินประกาศใช้ กฎระเบียบ วิธีการ เง่ือนไข การจดทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตกรอย่างเร่งด่วน โดยไม่
ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่มีคนอ้างว่า เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจ านวน 2 คน ขอให้ด าเนินการแก้ไข เพราะมองว่าการ
กระท าของบุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าว เพ่ือต้องการหวังเข้าไปมีอ านาจในการก ากับนโยบายบริหารงานใน กยท.เท่านั้น แต่จะเป็น
การยิ่งซ้ าเติมปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ก าลังได้รับความ เดือดร้อนอย่างหนักอยู่ขณะนี้ จากราคายางพาราตกต่ า เนื่องจากความ
ล่าช้าดังกล่าว ท าให้เกิดช่องว่างรัฐบาลไม่สามารถออกนโยบายใน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ ประกอบกับมีเกษตรกร
มากกว่า 1 แสนราย ที่ยืน่เรื่องขอรับทุนสงเคราะห์ใหม่ เนื้อท่ีรวมกว่า 4 แสนไร่ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาสงเคราะห์ เพราะ
รัฐบาลสั่งชะลอไว้รอให้มีการจดทะเบยีนเกษตรกรได้ก่อนจึงจะสามารถให้ทุน สงเคราะห์ได้ จนท าให้เวลาล่วงเลยปลูกไม่ทันใน
ฤดูฝนนี้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้นไปอีก 

โดยยืนยันการเปิดเวทีในวันพรุ่งนี้ (27 กย.) จะมีตัวแทนเกษตรกรจากท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้เดินทางไปร่วมไม่ต่ ากว่า 
400 คน ท้ังนี้ จะเดินทางไปจากจังหวัดตรังประมาณ 100 คน พร้อมกับจะมีการคัดเลือกตัวแทนของเกษตรกรจ านวน 1 คน 
และตัวแทนสถาบันเกษตกรจ านวน 1 คน เพื่อเสนอช่ือเข้าไปเป็นบอร์ด คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้วย
ในสัดส่วนที่ก าหนดด้วย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยจากตัวแทนเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรโดยตรง อย่าพิจารณาน าบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนเกษตรกรตัวจริงมาสวมสิทธิในสัดส่วน ของตัวแทนเกษตรกร 
ซึ่งหากไม่รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะขณะนี้เกษตรกรก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่ือว่าเกษตรกร
ชาวสวนยางอาจจะออกเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน 

ที่มา : ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 26 กันยายน 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94688:-14---28092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

ชาวสวนยางหารอืสรุปปญัหาราคายางตกต่ า (28/09/2558)  

เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้หารือเพื่อสรุปปัญหายางพาราตกต่ าพร้อมเตรียมยื่นให้กับ
นายกรัฐมนตร ี

ท่ีห้องประชุมส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จ.สงขลา เครือข่ายชาวสวนยาง
ภาคใต้ น าโดย นายประทบ สุขสนาน แกนน าเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ พร้อมสมาชิกเครือข่าย
ชาวสวนยางภาคใต้ กว่า 200 คน ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปปัญหาและข้อเรียกร้องของชาวสวน
ยางจากผลกระทบของ ราคายางพาราตกต่ าเพื่อยื่นให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวยางเพราะขณะนี้ราคายางพาราอยู่ในขั้นวิกฤตกิโลกรัม 
ประมาณ 38 บาท 

ท้ังนี้ เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ได้สรุปข้อเรียกร้อง อาทิ ขอให้รีบประกาศกฎระเบียบ 
เงื่อนไข การจดทะเบียนสถาบันเกษตรและเกษตรกรโดยเร็ว โดยไม่ต้องแก้ไข , ให้ภาครัฐ
ด าเนินการมาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ า และประกาศต่อสาธารณะ , เครือข่ายชาวสวนยาง
ภาคใต้เข็มแข็งภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย , ยกระดับการมีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ. การ
ยางแห่งประเทศไทย และขอให้ภาครัฐปรับปรุง ด าเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์ และเครือข่าย
ชาวสวนยางภาคใต้ไม่ยอมรับ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ และ นายสุนทร รักษ์วงค์ 

นายประทบ สุขสนาน แกนน าเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเผยว่า การประชุม
เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ในครั้งนี้เป็นประชุมครั้งท่ี 3 เพื่อสรุปปัญหาของชาวสวนยางให้
รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือ รวมท้ังเรื่องของการประกาศใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรท่ีมีคนไปคัดค้านไม่ให้การยางแห่งประเทศไทยประกาศใช้ การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร เพราะปัญหาตรงนี้จะมีผลต่อการท่ีจะให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียน 

ที่มา : snook.com (วันที่ 28 กันยายน 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94652:-28092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://news.sanook.com/social/bulletin/


 

 

 

"เครือข่ายยาง 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเปิดเวทีใหญ่ วันนี ้ท่ีสงขลา เรียกร้องรัฐบาลและ
คณะกรรมการยาง เร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า" (28/09/2558)  

เครือข่ายยาง 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเปิดเวทีใหญ่ วันนี้ ที่สงขลา เรียกร้องรัฐบาลและคณะกรรมการยาง เร่ง

แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 

ประธานเครือข่าย นายประทบ สุขสนาน และนายธนพล ทองหวาน รองประธานเครือข่าย ชาวสวน

ยางพาราจังหวัดสงขลา ยืนยันว่า วันนี้(27 กย.). เครือข่ายชาวสวนยาง จะเปิดเวที ที่ จ.สงขลา เรียกร้อง

รัฐบาลและคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เร่งประกาศใช้ กฎระเบียบ วิธีการ เงื่อนไข การจดทะเบียน

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่มีคนอ้างว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 

จ านวน 2 คน ขอให้ด าเนินการแก้ไข เพราะมองว่าการกระท าของบุคคลทั้ง 2 เพ่ือต้องการหวังเข้าไปมีอ านาจ

ในการก ากับนโยบายบริหารงานในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่จะยิ่งเป็นการซ้ าเติม

ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ จากราคายางพาราตกต่ าเนื่องจาก

ความล่าช้าดังกล่าว ท าให้เกิดช่องว่าง รัฐบาลไม่สามารถออกนโยบายเหลือเกษตรกรได้ ประกอบกับมี

เกษตรกรมากกว่าแสนราย ที่ยื่นเรื่องขอรับทุนสงเคราะห์ใหม่ เนื้อที่ รวมกว่า 4 แสนไร่ แต่ยังไม่ได้รับการ

พิจารณาสงเคราะห์ เพราะรัฐบาลสั่งชะลอไว้ รอให้มีการจดทะเบียนเกษตรกรได้ก่อน จึงจะสามารถให้ทุน

สงเคราะห์ได้ ท าให้เวลาล่วงเลย ปลูกไม่ทันในฤดูฝนนี้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้นไปอีก" 

โดยยืนยันการเปิดเวทีในวันพรุ่งนี้ (27 กย.) จะมีตัวแทนเกษตรกรจากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้เดินทาง

ไปร่วมไม่ต่ ากว่า 400 คน ทั้งนี้ จะเดินทางไปจากจังหวัดตรังประมาณ 100 คน พร้อมกับจะมีการคัดเลือก

ตัวแทนของเกษตรกรจ านวน 1 คน และตัวแทนสถาบันเกษตกรจ านวน 1 คน เพ่ือเสนอชื่อเข้าไปเป็นบอร์ด 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้วยในสัดส่วนที่ก าหนดด้วย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณา

บอร์ดการยางแห่งประเทศไทยจากตัวแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยตรง อย่าพิจารณาน า

บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนเกษตรกรตัวจริงมาสวมสิทธิในสัดส่วนของตัวแทนเกษตรกร ซึ่งหากไม่รีบ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะขณะนี้เกษตรกรก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เชื่อว่าเกษตรกร

ชาวสวนยางอาจจะออกเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน 

ที่มา Nation TV วันที่ 27 กันยายน 2558 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94690:q-14------q-28092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94690:q-14------q-28092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ภาวะยาง AFET: ราคารีบาวด์ทางเทคนิคตามตลาดตปท. จับตาราคาน้ ามัน-ค่าเงิน-ทองค า (28/09/2558)  

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 21.75 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 88 สัญญา เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวาน 63 สัญญา 

นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จ ากัด เปิดเผยว่า ราคาปรับขึ้น
ตามตลาดต่างประเทศ เพราะปัจจัยพ้ืนฐานยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ ช่วงนี้คงต้องดูปัจจัยเรื่องราคาน้ ามัน อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาทองค า ส่วนเรื่องเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดอาจมองว่าปีนี้เฟดยังมีเวลาที่จะ
ประชุมเพ่ือพิจารณาเหลืออีกสองครั้ง "ราคาปรับขึ้นมาตลาดตลาดต่างประเทศ เป็นเรื่องเทคนิคอลทั้ง 3 
ตลาด" นักวิเคราะห์ กล่าว 

มองกรอบราคาในสัปดาห์หน้า ให้แนวรับอยู่ที่ 48 บาท/กก.และแนวต้านอยู่ที่ 52.50 และ 51.40 
และ 50 บาท/กก. โดยมองว่า ราคายัง sideway อยู่ในกรอบทั้ง 3 ตลาด  ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง
(Open Interest) อยู่ที่ 2,284 สัญญา เพิ่มขึ้น 22 สัญญา  ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) 

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย 

OCT 15 46.50 47.00 8 

NOV 15 47.60 - 0 

DEC 15 48.00 - 0 

JAN 16 48.60 49.50 1 

FEB 16 48.80 49.00 2 

MAR 16 48.50 49.70 3 

APR 16 48.60 49.70 74 

รวม 88 
 
ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (25/09/2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94640:-afet-----28092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14

